

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย)

จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและของบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใน วรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินค้ำคงเหลือ	
อ้างอิงหมายเหตุข้อ 7	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>เนื่องจาก ตลาดยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูง มีการออกสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น โอกาสในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับภาวะการแข่งขันของตลาด ซึ่งส่งผลให้สินค้ำคงเหลือของบริษัทบางรายการล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงที่สินค้ำคงเหลือจะแสดงมูลค่าสูงเกินกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ</p> <p>เนื่องจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน และการประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ำคงเหลือล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้ามีความเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร ข้าพเจ้าจึงพิจารณาว่าความเพียงพอของค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ำคงเหลือล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - การสอบถามผู้บริหารเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทในการพิจารณาประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ำคงเหลือล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า และพิจารณาการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวของบริษัท - ประเมินการออกแบบและการนำไปปฏิบัติสำหรับการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ำคงเหลือล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า - เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับของสินค้ำคงเหลือและสุ่มทดสอบสภาพของสินค้ำคงเหลือ - สุ่มทดสอบความถูกต้องของการคำนวณอายุของสินค้ำคงเหลือในรายงานอายุสินค้ำคงเหลือ กับเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าสินค้ำคงเหลือถูกจัดประเภทไว้ในช่วงอายุที่เหมาะสม - ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติที่ผู้บริหารใช้ในการกำหนดอัตราร้อยละสำหรับการประมาณการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้ำที่ล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลในอดีต ตลอดจนสุ่มทดสอบกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และทดสอบการคำนวณ - พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การทดสอบการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	
อ้างอิงหมายเหตุข้อ 10	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>ในระหว่างปี 2565 ผู้บริหารได้พิจารณาข้อบ่งชี้การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท ซึ่งนำไปสู่การทดสอบการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของโรงงานที่สาขาลำพูน โดยผู้บริหารได้ประเมินมูลค่าที่ได้รับคืนด้วยวิธีมูลค่าจากการใช้ซึ่งประมาณการจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจากการใช้สินทรัพย์ของโรงงานดังกล่าว</p> <p>เนื่องจากผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการกำหนดข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ตลอดจนรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีสาระสำคัญต่องบการเงิน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเมินความเหมาะสมในการระบุนหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด - ประเมินความเหมาะสมของวิธีคิดลดกระแสเงินสดที่จัดทำโดยบริษัท และข้อสมมติที่บริษัทใช้ในการคำนวณมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์กับเอกสารที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่ได้รับมาจากแหล่งภายนอก รวมถึงประเมินความเหมาะสมของค่าตัวแปรทางการเงินที่เป็นตัวกำหนดอัตราคิดลด - วิเคราะห์ข้อมูลในอดีตเพื่อสนับสนุนความแม่นยำในกระบวนการการคาดการณ์ของบริษัท - พิจารณาความเหมาะสมของหลักการและการคำนวณทางคณิตศาสตร์ของวิธีคิดลดกระแสเงินสดและประเมินการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติที่สำคัญ - ประเมินความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้มีการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปรูปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัทข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่กำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่กำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า

จากเรื่อง que สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(สุเมธ แจ่มงามสี)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 9362

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
			(บาท)	
สินทรัพย์		2565	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	95,800,339	91,336,087	623,904,837
ลูกหนี้การค้า	6, 18	71,647,535	71,647,535	30,910,891
ลูกหนี้อื่น		26,195,083	25,661,426	32,137,077
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและคอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทย่อย	4	-	13,557,329	-
สินค้าคงเหลือ	7	99,120,825	99,120,825	109,476,917
สินทรัพย์ค้ำประกันของสัญญา - หมุนเวียน	18	716,677	716,677	716,677
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	23	209,811,711	209,811,711	26,999,592
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		503,292,170	511,851,590	824,145,991
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		8,946,278	8,946,278	8,904,131
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	9	-	29,999,500	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	10	669,080,004	633,315,535	396,539,568
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	11	5,380,166	5,318,067	4,514,371
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม	20	20,062,298	19,779,128	15,878,411
สินทรัพย์ค้ำประกันของสัญญา - ไม่หมุนเวียน	18	209,385	209,385	209,385
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		15,426,477	13,138,226	10,444,957
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		719,104,608	710,706,119	436,490,823
รวมสินทรัพย์		1,222,396,778	1,222,557,709	1,260,636,814

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
			(บาท)	
หนี้สินหมุนเวียน				
เจ้าหนี้การค้า		46,161,257	46,161,257	40,271,877
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	18	28,463,517	28,463,517	29,517,955
เจ้าหนี้อื่น	4	24,375,458	23,404,206	29,087,579
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	13, 23	6,592,166	6,592,166	12,870,421
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	12, 13	6,454,311	6,454,311	2,857,630
รวมหนี้สินหมุนเวียน		112,046,709	111,075,457	114,605,462
หนี้สินไม่หมุนเวียน				
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	13, 23	37,621,918	37,621,918	69,634,603
หนี้สินตามสัญญาเช่า	12, 13	109,425,876	109,425,876	98,086,392
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ไม่หมุนเวียน	18	8,269,572	8,269,572	1,291,535
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	14	13,008,189	13,008,189	10,593,410
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		168,325,555	168,325,555	179,605,940
รวมหนี้สิน		280,372,264	279,401,012	294,211,402
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน	15	227,500,000	227,500,000	227,500,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		227,500,000	227,500,000	227,500,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		733,462,520	733,462,520	733,462,520
ผลต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน	17	(11,539,171)	(11,539,171)	(11,539,171)
กำไร (ขาดทุน) สะสม				
จัดสรรแล้ว				
ทุนสำรองตามกฎหมาย	17	3,861,848	3,861,848	3,861,848
ยังไม่ได้จัดสรร		(11,261,164)	(10,128,500)	13,140,215
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท		942,024,033	943,156,697	966,425,412
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		481	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		942,024,514	943,156,697	966,425,412
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,222,396,778	1,222,557,709	1,260,636,814

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		สำหรับปี	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
		สิ้นสุดวันที่	31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	
		2565	2565	2564
			(บาท)	
รายได้				
รายได้จากการขาย	18	428,457,519	428,457,519	422,341,641
รายได้อื่น	18	7,995,761	8,164,409	6,784,718
รวมรายได้		436,453,280	436,621,928	429,126,359
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขาย	7, 19	305,842,896	305,842,896	277,973,109
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	19	73,262,508	73,262,508	46,411,634
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	19	72,403,865	71,156,659	56,443,891
รวมค่าใช้จ่าย		451,509,269	450,262,063	380,828,634
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนินงาน		(15,055,989)	(13,640,135)	48,297,725
ต้นทุนทางการเงิน		(7,301,997)	(7,301,997)	(10,400,807)
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน		311,711	311,711	-
กลับรายการ (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9	6	607,778	607,778	(466,845)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(21,438,497)	(20,022,643)	37,430,073
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	20	3,955,706	3,672,535	(7,738,957)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(17,482,791)	(16,350,108)	29,691,116
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น				
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง				
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	14	(1,140,908)	(1,140,908)	(71,111)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่				
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง	20	228,182	228,182	14,222
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี		(912,726)	(912,726)	(56,889)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		(18,395,517)	(17,262,834)	29,634,227

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

		งบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2565	2565	2564
			(บาท)	
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(17,482,772)	(16,350,108)	29,691,116
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(19)	-	-
		(17,482,791)	(16,350,108)	29,691,116
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่		(18,395,498)	(17,262,834)	29,634,227
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		(19)	-	-
		(18,395,517)	(17,262,834)	29,634,227
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	21	(0.04)	(0.04)	0.08
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (บาท)	21	(0.04)	(0.03)	0.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เอสสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น		ผลต่างจากการ รวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	งบการเงินรวม กำไร (ขาดทุน) สะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัท	ส่วนได้เสีย ที่ไม่มีอำนาจ ควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น		ทุนสำรอง	กำไร (ขาดทุน) สะสม			
	ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)						
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	227,500,000	733,462,520	(11,539,171)	3,861,848	13,140,215	966,425,412	-	966,425,412
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น								
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่								
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	22	-	-	-	(6,005,881)	(6,005,881)	-	(6,005,881)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่		-	-	-	(6,005,881)	(6,005,881)	-	(6,005,881)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย								
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	500	500
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	500	500
รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		-	-	-	(6,005,881)	(6,005,881)	500	(6,005,381)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี								
ขาดทุน		-	-	-	(17,482,772)	(17,482,772)	(19)	(17,482,791)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	(912,726)	(912,726)	-	(912,726)
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	(18,395,498)	(18,395,498)	(19)	(18,395,517)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	227,500,000	733,462,520	(11,539,171)	3,861,848	(11,261,164)	942,024,033	481	942,024,514

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ผลต่างจากการ รวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	กำไร (ขาดทุน) สะสม		
				ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565						
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	227,500,000	733,462,520	(11,539,171)	3,861,848	13,140,215	966,425,412
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น						
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น						
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	22	-	-	-	(6,005,881)	(6,005,881)
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		-	-	-	(6,005,881)	(6,005,881)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี						
ขาดทุน		-	-	-	(16,350,108)	(16,350,108)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	(912,726)	(912,726)
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	(17,262,834)	(17,262,834)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	<u>227,500,000</u>	<u>733,462,520</u>	<u>(11,539,171)</u>	<u>3,861,848</u>	<u>(10,128,500)</u>	<u>943,156,697</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	ผลต่างจากการ รวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน	กำไร (ขาดทุน) สะสม			
				ทุนสำรอง ตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		
							(บาท)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564							
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	170,000,000	22,085,822	(11,539,171)	2,377,292	12,990,544		195,914,487
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น							
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น							
เพิ่มหุ้นสามัญ	15	57,500,000	711,376,698	-	-	-	768,876,698
เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	22	-	-	-	-	(28,000,000)	(28,000,000)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		57,500,000	711,376,698	-	-	(28,000,000)	740,876,698
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี							
กำไร		-	-	-	-	29,691,116	29,691,116
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	(56,889)	(56,889)
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	29,634,227	29,634,227
โอนไปสำรองตามกฎหมาย		-	-	-	1,484,556	(1,484,556)	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		227,500,000	733,462,520	(11,539,171)	3,861,848	13,140,215	966,425,412

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

		งบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (บาท)	
	หมายเหตุ	2565	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(17,482,791)	(16,350,108)	29,691,116
<i>ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)</i>				
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	20	(3,955,706)	(3,672,535)	7,738,957
ต้นทุนทางการเงิน		7,301,997	7,301,997	10,400,807
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	10, 11	26,045,170	25,838,850	22,224,910
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม		(1,857,500)	(1,857,500)	-
กลับรายการ (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนซึ่ง เป็นไปตาม TFRS9	6	(607,778)	(607,778)	466,845
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	14	1,273,871	1,273,871	1,249,732
ประมาณการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า	7	8,962,339	8,962,339	1,924,963
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์ ดอกเบี้ยรับ		(714,108)	(714,108)	(2,091,248)
		(1,037,885)	(1,206,533)	(204,570)
		17,615,898	18,656,784	71,401,920
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้า		(40,128,866)	(40,128,866)	12,359,098
ลูกหนี้อื่น		5,941,994	6,475,651	(18,811,249)
สินค้าคงเหลือ		1,393,753	1,393,753	(33,516,865)
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา		-	-	(385,011)
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น		(42,147)	(42,147)	77,808
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(231,022)	(231,022)	(233,743)
เจ้าหนี้การค้า		5,889,380	5,889,380	10,381,317
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา		5,923,599	5,923,599	15,945,099
เจ้าหนี้อื่น		(1,516,248)	(1,958,158)	4,245,833
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	-	(52,617)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน		(5,153,659)	(4,021,026)	61,411,590
จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	14	-	-	(540,000)
ภาษีเงินได้จ่ายออก		-	-	(9,149,952)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้		(5,153,659)	(4,021,026)	51,721,638

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

		งบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2565	2565	2564
			(บาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย		-	(29,999,500)	-
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		756,084	756,084	5,613,666
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(288,541,323)	(250,812,527)	(36,546,696)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(1,825,479)	(1,762,479)	(535,307)
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย		-	(13,500,000)	-
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น		568,857,092	568,857,092	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น		(749,500,000)	(749,500,000)	(27,000,000)
ดอกเบี้ยรับ		1,037,885	1,149,204	204,570
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		(469,215,741)	(474,812,126)	(58,263,767)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	15	-	-	759,843,952
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย		500	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ		-	-	(82,870,135)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		-	-	51,058,463
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน		(38,191,084)	(38,191,084)	(52,431,947)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า		(2,529,798)	(2,529,798)	(7,327,173)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท		(6,003,506)	(6,003,506)	(28,000,000)
ดอกเบี้ยจ่าย		(7,011,210)	(7,011,210)	(10,318,641)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		(53,735,098)	(53,735,598)	629,954,519
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		(528,104,498)	(532,568,750)	623,412,390
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		623,904,837	623,904,837	492,447
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	5	95,800,339	91,336,087	623,904,837

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

		งบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	หมายเหตุ	2565	2565	2564
			(บาท)	
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายละเอียดประกอบการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างปี มีดังนี้				
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อในระหว่างปี	10	301,811,361	265,841,474	33,805,524
บวก จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ต้นปี		4,149,132	4,149,132	343,667
เงินมัดจำค่าอาคารและอุปกรณ์ปลายปี		14,574,684	12,286,433	9,431,620
หัก เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์ปลายปี		(952,807)	(423,465)	(4,149,132)
เงินมัดจำค่าอาคารและอุปกรณ์ต้นปี		(9,431,620)	(9,431,620)	(825,881)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ได้มาจากสินทรัพย์สิทธิการไว้		(21,609,427)	(21,609,427)	(2,059,102)
ยอดซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ชำระเป็นเงินสด		<u>288,541,323</u>	<u>250,812,527</u>	<u>36,546,696</u>

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

(ก) การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า ซึ่งปรับปรุงมูลค่าของสินทรัพย์สิทธิการไว้
และหนี้สินตามสัญญาเช่า

4,143,464 4,143,464 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	ลูกหนี้การค้า
7	สินค้าคงเหลือ
8	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
9	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
10	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
11	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
12	สัญญาเช่า
13	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
14	ประมาณการหนี้สิน ไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
15	ทุนเรือนหุ้น
16	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
17	สำรอง
18	ส่วนงานดำเนินงานและการจำแนกรายได้
19	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
20	ภาษีเงินได้
21	กำไรต่อหุ้น
22	เงินปันผล
23	เครื่องมือทางการเงิน
24	การบริหารจัดการทุน
25	ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
26	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
27	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมีที่อยู่จดทะเบียนดังนี้

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 255, 257 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
สาขาที่ 1 : เลขที่ 260 หมู่ 4 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
สาขาที่ 2 : เลขที่ 88, 88/1-3 หมู่ 11 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
สาขาที่ 3 : เลขที่ 88/5-6 หมู่ 11 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ ตระกูลแดงประเสริฐ และบริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 37.56 และร้อยละ 34.73 ตามลำดับ (2564: ตระกูลแดงประเสริฐ และบริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด ถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 35.56 และร้อยละ 32.97 ตามลำดับ)

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์สมุนไพร บริษัทย่อย (รวมกันกับบริษัทเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) ประกอบกิจการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุข้อ 9

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง งบการเงินนี้นำเสนอเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท และมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น นโยบายการบัญชีที่เปิดเผยในหมายเหตุข้อ 3 ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลารายงาน

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารใช้วิจารณญาณ การประมาณ การ และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นจริง อาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(ก) เงื่อนไขในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”)

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกัปกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มบริษัท รวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่มบริษัทถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบันทึกบัญชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยวิธีการดังกล่าวผู้ซื้อต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของธุรกิจที่ถูกซื้อด้วยมูลค่าตามบัญชีของธุรกิจดังกล่าวในงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่เกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกิจการที่ถูกนำมารวมดังกล่าวกับค่าตอบแทนที่จ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันในส่วนของผู้ถือหุ้นรายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันจะถูกโอนไปยังกำไรสะสมเมื่อมีการขายธุรกิจดังกล่าวออกไป

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

(ค) เครื่องมือทางการเงิน

(ค.1) การจัดประเภทและการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้า (ดูหมายเหตุข้อ 3(จ)) รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น และวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะรวมหรือหักต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก หนี้สินทางการเงินจัดประเภทด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง หรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ดอกเบี้ยจ่าย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายถูกวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

(ค.2) การตัดรายการออกจากบัญชีและการหักกลบ

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อภาระผูกพันตามสัญญาสิ้นสุดลง ยกเลิก หรือหมดอายุ กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินออกจากบัญชีหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระแสเงินสดจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ โดยรับรู้หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมที่สะท้อนเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีที่ตัดรายการและสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่าย รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะหักกลบกันเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำนวนสุทธิก็ต่อเมื่อกฎบริษัทมีสิทธิบังคับใช้ตามกฎหมายในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้และกลุ่มบริษัทตั้งใจที่จะชำระด้วยจำนวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสินทรัพย์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ค.3) อนุพันธ์

มูลค่าตามอนุพันธ์รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่อนุพันธ์นั้นมีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด กรณีดังกล่าวการรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

(ค.4) การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

(ค.5) ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกินสามเดือนนับแต่วันที่ได้มาเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา ลูกหนี้การค้าวัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

กลุ่มบริษัทประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ซึ่งประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรองเพื่อหาอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการจัดกลุ่มลูกหนี้ตามความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ โดยนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้หนี้ ๆ ตลอดจนการประเมินข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

(ฉ) สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ ทั้งนี้ มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

(ช) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล กรณีที่บริษัทจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนต้นทุนเงินลงทุนคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และวัดมูลค่า

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึงต้นทุนการกู้ยืม และต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อกลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นประจำในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์ และรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง

ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 30 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	3 - 5 ปี

(ณ) สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา

สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญาเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการทำสัญญากับลูกค้า โดยกลุ่มบริษัทคาดว่าจะสามารถเรียกเก็บต้นทุนดังกล่าวได้

สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญาวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าตัดจำหน่ายบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณตามเกณฑ์อย่างเป็นระบบตลอดอายุของสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้รายได้ของสัญญานั้น

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ประมาณการระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์แสดงได้ดังนี้

ค่าทะเบียนผลิตภัณฑ์	5 - 9 ปี
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	10 ปี

กลุ่มบริษัท ไม่คิดค่าตัดจำหน่ายสำหรับโปรแกรมระหว่างพัฒนา

(ฉ) สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า เมื่อสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุสำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

ในฐานะผู้เช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะบันทึกส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าทั้งหมด

กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งเป็นสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจำนวนเงินจ่ายล่วงหน้ารวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรก และประมาณการต้นทุนในการบูรณะ ค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าที่โอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หรือกลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ ในกรณีนี้จะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกำหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ต้องจ่ายทั้งหมดตามสัญญา ทั้งนี้กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน กลุ่มบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยใช้อัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า หรือมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินการเลือกใช้สิทธิที่ระบุในสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนหากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

(ก) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ โดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกกลับรายการหากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ แต่ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(จ) หนี้สินที่เกิดจากสัญญา

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเป็นภาระผูกพันที่จะต้องโอนสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า หนี้สินที่เกิดจากสัญญารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทได้รับชำระหรือมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนที่เรียกคืนไม่ได้จากลูกค้าก่อนที่กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้อง

(ก) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบันซึ่งจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ โดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ค) ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุमानที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ่งสามารถประมาณจำนวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

(ณ) ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้น (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของทุน

(ด) การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัท ได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้น นอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการ โอนขึ้น

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานะการเป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ

(ค) รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนลดตามปริมาณ

การขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้ ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับการขายที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า กลุ่มบริษัททำการประมาณการรับคืนสินค้าจากข้อมูลอัตราการคืนสินค้าในอดีตและจะไม่รับรู้รายได้และต้นทุนขายจากการขายสินค้าสำหรับรายการดังกล่าว รวมถึงยังคงรับรู้สินค้าที่คาดว่าจะได้รับคืนเป็นสินค้าคงเหลือ

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการ ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายได้อื่น

รายได้อื่นบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(อ) ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันบันทึกโดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ทั้งนี้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันจะหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันในงบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ท) กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับหุ้นสามัญคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่าย และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมด

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกันกับกลุ่มบริษัท หรือกลุ่มบริษัทที่มีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

(ง) รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้น โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนัยสำคัญกับกลุ่มบริษัทในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังต่อไปนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	
	/สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สุภาพ กรุ๊ป จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด ถือหุ้นร้อยละ 34.73 และมีผู้บริหารสำคัญร่วมกัน
บริษัท แคร่ชูติก จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีผู้บริหารสำคัญร่วมกัน
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่) ของบริษัท

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2565	2564
		(พันบาท)	
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด			
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,208	1,208	875
บริษัทย่อย			
ดอกเบี้ยรับ	-	172	-
ผู้บริหารสำคัญ			
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	3,156	3,156	2,285
กำไรจากการขายที่ดิน	-	-	2,099
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ			
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	22,334	22,334	18,299
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	293	293	275
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	22,627	22,627	18,574
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน			
ขายสินค้า	19	19	17
ซื้ออุปกรณ์	-	-	157
ค่าใช้จ่ายอื่น	331	331	-

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2565	2564
		(พันบาท)	
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น			
บริษัทย่อย	-	13,500	-
รวม	-	13,500	-
คอกเบี้ยค้างรับ			
บริษัทย่อย	-	57	-
รวม	-	57	-
เจ้าหนี้อื่น			
ผู้บริหารสำคัญ	1,556	1,556	2,360
รวม	1,556	1,556	2,360
หนี้สินตามสัญญาเช่า			
บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด	26,911	26,911	27,437
ผู้บริหารสำคัญ	70,290	70,290	71,661
รวม	97,201	97,201	99,098

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สัญญาสำคัญที่ทำกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาเช่า

บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการของสำนักงานใหญ่กับบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด มีระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.1 ล้านบาท โดยบริษัทสามารถต่ออายุสัญญาเช่าได้อีกสองครั้งคราวละ 3 ปี และ 1 ปี ตามลำดับนับจากวันสิ้นสุดสัญญาแต่ละครั้ง โดยอัตราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 สำหรับการต่ออายุสัญญาเช่าแต่ละครั้ง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด เพื่อแก้ไขเงื่อนไขในสัญญาเช่าเป็นระยะเวลาเช่า 19 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2582 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.1 ล้านบาท ซึ่งอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 เป็นประจำทุก 3 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าก่อนผู้อื่น และในระหว่างที่สัญญาเช่าดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้ หากผู้ให้เช่ามีความประสงค์จะขายหรือโอนสินทรัพย์ที่เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเพื่อให้บริษัทพิจารณาซื้อสินทรัพย์ที่เช่าก่อนผู้อื่น

ผู้บริหารสำคัญ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการของสำนักงานใหญ่กับผู้บริหารสำคัญ เพื่อแก้ไขเงื่อนไขในสัญญาเช่าจากระยะเวลาเช่า 10 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.4 ล้านบาท และอัตราค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 เป็นประจำทุก 3 ปี เป็นระยะเวลาเช่า 22 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2582 โดยอัตราค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นอัตราค่าเช่าเดือนละ 0.4 ล้านบาท ซึ่งอัตราค่าเช่าจะปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 เป็นประจำทุก 3 ปี และมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าก่อนผู้อื่น และในระหว่างที่สัญญาเช่าดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้ หากผู้ให้เช่ามีความประสงค์จะขายหรือโอนสินทรัพย์ที่เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเพื่อให้บริษัทพิจารณาซื้อสินทรัพย์ที่เช่าก่อนผู้อื่น

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่ารวมดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่ากับบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด และผู้บริหารสำคัญ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 1.7 ล้านบาท และ 4.5 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: บริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุด และผู้บริหารสำคัญ มีจำนวน 1.7 ล้านบาท และ 4.5 ล้านบาท ตามลำดับ)

สัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้น

บริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 บริษัทในฐานะผู้ให้กู้ได้ทำสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้น ประเภทตัวสัญญาใช้เงินกับบริษัทย่อยเพื่อใช้ในการดำเนินงานในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 40.0 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทย่อยเบิกรับเงินกู้จากสัญญาให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวจำนวน 13.5 ล้านบาท โดยมีกำหนดชำระคืนทั้งจำนวนภายในวันที่ 27 มกราคม 2566

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2565	2564
		(พันบาท)	
เงินสดในมือ	79	55	25
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	4,545	4,523	8,833
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	91,176	86,758	615,047
รวม	95,800	91,336	623,905

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

6 ลูกหนี้การค้า

	งบการเงินรวมและ	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2564
	(พันบาท)	
บุคคลหรือกิจการอื่น		
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	43,580	18,784
เกินกำหนดชำระ		
น้อยกว่า 3 เดือน	26,882	11,109
3 - 6 เดือน	1,118	450
6 - 12 เดือน	72	1,289
มากกว่า 12 เดือน	3,539	3,441
รวม	75,191	35,073
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(3,543)	(4,162)
สุทธิ	71,648	30,911
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		
ณ วันที่ 1 มกราคม	4,162	3,695
เพิ่มขึ้น	-	467
กลับรายการ	(608)	-
ตัดบัญชี	(11)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	3,543	4,162

ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเปิดเผยในหมายเหตุข้อ 23 (ข.1)

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

7 สินค้ำคงเหลือ

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565	งบการเงินเฉพาะ กิจการ 2564
	(พันบาท)	
สินค้าสำเร็จรูป	57,593	57,481
สินค้าระหว่างผลิต	6,459	4,662
วัตถุดิบ	32,533	32,720
บรรจุภัณฑ์	20,551	23,667
รวม	117,136	118,530
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	(18,015)	(9,053)
สุทธิ	99,121	109,477
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกรวมในบัญชีต้นทุนขาย		
- ต้นทุนขาย	296,881	276,048
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ	8,962	1,925
รวม	305,843	277,973

8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	108,769
เพิ่มขึ้น	-
โอน	(108,769)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 1 มกราคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2565	-

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(พันบาท)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2565

-

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท โอนที่ดินทั้งหมดจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำนวน 108.8 ล้านบาท เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เนื่องจากบริษัทนำที่ดินแปลงดังกล่าวมาใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคต

9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

รายการเคลื่อนไหวในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
	(พันบาท)	
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-
เพิ่มขึ้น	30,000	-
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>30,000</u>	<u>-</u>

รายละเอียดการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
	(พันบาท)	
บริษัท แคร่ชูติก จำกัด	30,000	-
รวม	<u>30,000</u>	<u>-</u>

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 และเงินปันผลสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังนี้

ลักษณะธุรกิจ	ประเทศที่ ดำเนินธุรกิจ	งบการเงินเฉพาะกิจการ									
		สัดส่วน		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		เงินปันผล			
		ความเป็นเจ้าของ		2565	2564	2565	2564	2565	2564		
				2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
				(ร้อยละ)				(พันบาท)			
บริษัทย่อยทางตรง											
บริษัท แคร่ชูติก จำกัด	วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง	ไทย	99.99	-	30,000	-	30,000	-	-	-	-
รวม						30,000	-	30,000	-	-	-

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การเพิ่มเงินลงทุนในระหว่างปีในบริษัทย่อยทางตรง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท แคร้ชูติก จำกัด เพื่อประกอบกิจการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5.0 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) และให้เรียกชำระค่าหุ้นในอัตราร้อยละ 100 คิดเป็นจำนวนเงิน 5.0 ล้านบาท บริษัทมีสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวคิดเป็นอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว การดำเนินการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์และชำระค่าหุ้นได้แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวได้อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 5.0 ล้านบาท เป็น 30.0 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และให้เรียกชำระค่าหุ้นในอัตราร้อยละ 100 คิดเป็นจำนวนเงิน 25.0 ล้านบาท บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว การดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้แล้วเสร็จกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	งบการเงินรวม							
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	สิทธิการเช่าที่ดิน และอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ (พื้นที่บาท)	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	165,085	177,779	107,810	102,687	9,667	7,399	7,664	578,091
เพิ่มขึ้น	22,430	9,398	17,118	57,893	3,087	4,599	187,286	301,811
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า โอน	-	-	(4,143)	-	-	-	-	(4,143)
โอน	-	32,624	-	2,540	-	583	(35,747)	-
จำหน่าย	-	-	-	(374)	(1,399)	(166)	(38)	(1,977)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	187,515	219,801	120,785	162,746	11,355	12,415	159,165	873,782
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจาก								
การด้อยค่า								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	-	87,728	10,907	71,596	7,187	4,133	-	181,551
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	5,918	6,917	9,105	1,030	2,116	-	25,086
จำหน่าย	-	-	-	(371)	(1,399)	(166)	-	(1,936)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	93,646	17,824	80,330	6,818	6,083	-	204,701

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	สิทธิการเช่าที่ดิน และอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ (พันบาท)	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	
มูลค่าสุทธิทางบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565								
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	187,515	126,155	-	76,532	853	6,332	159,165	556,552
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	102,960	5,884	3,684	-	-	112,528
	187,515	126,155	102,960	82,416	4,537	6,332	159,165	669,080

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	สิทธิการเช่าที่ดิน และอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ (พันบาท)	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	รวม
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	59,816	163,984	43,840	93,513	7,356	4,908	2,645	376,062
เพิ่มขึ้น	-	1,148	-	6,873	2,311	2,152	21,321	33,805
ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้ โอนจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ ลงทุน (ดูหมายเหตุข้อ 8)	-	-	63,970	-	-	-	-	63,970
โอน	108,769	-	-	-	-	-	-	108,769
จำหน่าย	-	12,647	-	3,213	-	442	(16,302)	-
	(3,500)	-	-	(912)	-	(103)	-	(4,515)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564								
และ 1 มกราคม 2565	165,085	177,779	107,810	102,687	9,667	7,399	7,664	578,091
เพิ่มขึ้น	-	385	17,118	57,570	3,087	4,151	183,530	265,841
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า	-	-	(4,143)	-	-	-	-	(4,143)
โอน	-	32,404	-	2,540	-	443	(35,387)	-
จำหน่าย	-	-	-	(374)	(1,399)	(166)	(38)	(1,977)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	165,085	210,568	120,785	162,423	11,355	11,827	155,769	837,812

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวม
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	สิทธิการเช่าที่ดิน และอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	
ค่าเสื่อมราคาและขาดทุนจาก								
การด้อยค่า								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	-	82,782	5,480	63,264	6,438	3,144	-	161,108
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,946	5,427	9,221	749	1,092	-	21,435
จำหน่าย	-	-	-	(889)	-	(103)	-	(992)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564								
และ 1 มกราคม 2565	-	87,728	10,907	71,596	7,187	4,133	-	181,551
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	5,749	6,917	9,101	1,031	2,083	-	24,881
จำหน่าย	-	-	-	(371)	(1,399)	(166)	-	(1,936)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	-	93,477	17,824	80,326	6,819	6,050	-	204,496

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							รวม
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	สิทธิการเช่าที่ดิน และอาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	ยานพาหนะ (พันบาท)	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้สำนักงาน	สินทรัพย์ ระหว่างก่อสร้าง และติดตั้ง	
มูลค่าสุทธิทางบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564								
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	165,085	90,051	-	24,757	442	3,266	7,664	291,265
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	96,903	6,334	2,038	-	-	105,275
	165,085	90,051	96,903	31,091	2,480	3,266	7,664	396,540
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565								
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	165,085	117,091	-	76,213	852	5,777	155,769	520,787
สินทรัพย์สิทธิการใช้	-	-	102,961	5,884	3,684	-	-	112,529
	165,085	117,091	102,961	82,097	4,536	5,777	155,769	633,316

ในปี 2564 บริษัทปรับปรุงมูลค่าสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารกับบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดและผู้บริหารสำคัญเพิ่มขึ้นรวม 64.0 ล้านบาท เนื่องจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่และการแก้ไขเงื่อนไขในสัญญาเช่าตามลำดับ (ดูหมายเหตุข้อ 4)

ในปี 2565 บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารเป็นระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดในปี 2568 โดยมีค่าเช่าคงที่ตลอดอายุสัญญา ต่อมาบริษัทได้คืนพื้นที่เช่าบางส่วนจึงทำให้สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจำนวน 4.1 ล้านบาท

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผลขาดทุนจากการด้อยค่า

ในปี 2558 บริษัทหยุดการผลิตของโรงงานที่สาขาลำพูน ผู้บริหารของบริษัทได้ประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานที่สาขาลำพูน โดยการแต่งตั้งผู้ประเมินราคาอิสระในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมด้วยวิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach) โดยมูลค่าของอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารของผู้ประเมินราคาอิสระต่ำกว่ามูลค่าสุทธิทางบัญชี ดังนั้นบริษัทจึงบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นจำนวนเงิน 45.0 ล้านบาท ในงบการเงินปี 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารได้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสำหรับโรงงานที่สาขาลำพูนด้วยวิธีมูลค่าจากการใช้ จากการพิจารณาดังกล่าวผู้บริหารบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่มเติมอีกจำนวน 2.0 ล้านบาท ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารได้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสำหรับโรงงานที่สาขาลำพูนด้วยวิธีมูลค่าจากการใช้ และสรุปว่าค่าเพื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญนับจากวันที่มีการประเมินล่าสุด

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของโรงงานที่สาขาลำพูนมาจากมูลค่าจากการใช้ โดยการประมาณการคิดลดกระแสเงินสด การวัดมูลค่ายุติธรรมจัดประเภทเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับ 3

ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณมูลค่าจากการใช้แสดงในตารางต่อไปนี้ ผู้บริหารกำหนดข้อสมมติจากการประเมินแนวโน้มในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโดยอ้างอิงข้อมูลที่เคยเกิดขึ้นในอดีตจากแหล่งข้อมูลภายนอกและภายใน

	2565	2564
		(ร้อยละ)
อัตราคิดลด	12.43	12.20
อัตราการเติบโต	0.00	0.00

อัตราคิดลดที่ใช้เป็นอัตราโดยประมาณก่อนหักภาษีเงินได้ที่อ้างอิงอัตราถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของธุรกิจ และความสามารถในการก่อหนี้สินที่ร้อยละ 5.1 (2564: ร้อยละ 27.5) โดยมีอัตราดอกเบี้ยตลาดที่ร้อยละ 5.8 (2564: ร้อยละ 5.3)

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประมาณการกระแสเงินสดเป็นการประมาณการสำหรับ 5 ปีข้างหน้าและอัตราการเติบโตหลังจากนั้น ซึ่งอัตราการเติบโตกำหนดจากการประมาณการในระยะยาวของผู้บริหารที่สอดคล้องกับข้อสมมติที่ว่าผู้ร่วมตลาดจะสามารถทำได้

จากการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 45.0 ล้านบาท ในปี 2558 และผลขาดทุนเพิ่มเติมจำนวน 2.0 ล้านบาท ในปี 2563 ทำให้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ทั้งนี้ หากสมมติฐานที่สำคัญมีการเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันข้ามอาจทำให้มีการด้อยค่าเพิ่มขึ้น

11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม			
	ค่าทะเบียน ผลิตภัณฑ์	ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์	โปรแกรม ระหว่างพัฒนา	รวม
			(พันบาท)	
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	2,570	3,560	295	6,425
เพิ่มขึ้น	1,000	825	-	1,825
โอน	-	295	(295)	-
จำหน่าย	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3,570	4,680	-	8,250
ค่าตัดจำหน่าย				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	1,040	871	-	1,911
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	535	424	-	959
จำหน่าย	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,575	1,295	-	2,870
มูลค่าสุทธิทางบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,995	3,385	-	5,380

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	ค่าทะเบียน ผลิตภัณฑ์	งบการเงินเฉพาะกิจการ		รวม
		ค่าลิขสิทธิ์ ซอฟต์แวร์	โปรแกรม ระหว่างพัฒนา (พันบาท)	
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	2,570	3,320	-	5,890
เพิ่มขึ้น	-	20	515	535
โอน	-	220	(220)	-
จำหน่าย	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	2,570	3,560	295	6,425
เพิ่มขึ้น	1,000	762	-	1,762
โอน	-	295	(295)	-
จำหน่าย	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	3,570	4,617	-	8,187
ค่าตัดจำหน่าย				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	593	528	-	1,121
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	447	343	-	790
จำหน่าย	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,040	871	-	1,911
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	535	423	-	958
จำหน่าย	-	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,575	1,294	-	2,869
มูลค่าสุทธิทางบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,530	2,689	295	4,514
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	1,995	3,323	-	5,318

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าที่แสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวน 6.7 ล้านบาท (2564: งบการเงินเฉพาะกิจการ 7.5 ล้านบาท)

บริษัททำสัญญาเช่ากับบริษัทในประเทศหลายแห่ง และบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เช่า

13 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งแสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

หมายเหตุ	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2565			2564		
	ส่วนที่ หมุนเวียน	ส่วนที่ไม่ หมุนเวียน	รวม	ส่วนที่ หมุนเวียน	ส่วนที่ไม่ หมุนเวียน	รวม
	(พันบาท)					
ส่วนที่มีหลักประกัน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	6,592	37,622	44,214	12,870	69,635	82,505
หนี้สินตามสัญญาเช่า	12 6,454	109,426	115,880	2,858	98,086	100,944
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	13,046	147,048	160,094	15,728	167,721	183,449

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยและวงเงินกู้ยืมส่วนที่มีหลักประกันซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทและบริษัท ดังนี้

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565	งบการเงินเฉพาะ กิจการ 2564
	(พันบาท)	
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	8,946	8,904
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน	70,087	70,087
รวม	79,033	78,991

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกำหนดการจ่ายชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ได้ดังนี้

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565	งบการเงินเฉพาะ กิจการ 2564
	(พันบาท)	
ครบกำหนดภายในหนึ่งปี	6,592	12,870
ครบกำหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	28,884	60,943
ครบกำหนดหลังจากห้าปี	8,738	8,692
รวม	44,214	82,505

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 71.5 ล้านบาท และ 71.5 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: บริษัทมีวงเงินสินเชื่อที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 108.0 ล้านบาท)

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่งจำนวน 44.2 ล้านบาท (2564: บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินหลายแห่ง 82.5 ล้านบาท) โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนในระยะเวลาและจำนวนเงินที่แตกต่างกันสิ้นสุดปี 2573 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อัตราดอกเบี้ย	ระยะเวลาครบกำหนดของ		งบการเงินรวมและ	งบการเงินเฉพาะ
	เงินงวดสุดท้าย	ค่าประกัน	งบการเงินเฉพาะกิจการ	กิจการ
			2565 (พันบาท)	2564
ปีที่ 1 : MLR-4.1%	2573	ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ ของบริษัท	25,086	27,877
ปีที่ 2 - 3 : MLR-3.1%				
ปีที่ 4 - 5 : MLR-2.1%				
ปีที่ 6 จนครบกำหนด : MLR-1.6%				
ปีที่ 1 - 2 : MLR-2.0%	2570	ผู้บริหารสำคัญ และ บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาด ย่อม (บสย.)	17,782	19,849
ปีที่ 3 จนครบกำหนด : MLR-1.0%				
ปีที่ 1 - 2 : 2.0%	2569	บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาด ย่อม (บสย.)	1,194	1,500
ปีที่ 3 จนครบกำหนด : 7.0%				
ร้อยละ 2.0 ต่อปี	2566	หนังสือค้ำประกันจาก สถาบันการเงินแห่ง หนึ่ง	152	656
ปีที่ 1 : MLR-1.47%	2571	ผู้บริหารสำคัญ และ บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาด ย่อม (บสย.)	-	19,926
ปีที่ 2 จนครบกำหนด : MLR-1.1%				
MLR-1.775%	2567	ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ ของบริษัทและ ผู้บริหารสำคัญ	-	8,375
ปีที่ 1 - 2 : 2.0%	2568	ผู้บริหารสำคัญ และ บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาด ย่อม (บสย.)	-	3,760
ปีที่ 3 จนครบกำหนด : MRR				

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	ระยะเวลาครบ กำหนดของ		งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะ กิจการ
อัตราดอกเบี้ย	เงินงวดสุดท้าย	ค่าประกัน	2565 (พันบาท)	2564
MLR	2567	ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ ของบริษัท ที่ดินที่เป็น กรรมสิทธิ์ของ ผู้บริหารสำคัญ ผู้บริหารสำคัญ และ บริษัทใหญ่ในลำดับ สูงสุด	-	416
MLR-1.0%	2565	ที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ ของบริษัท ผู้บริหาร สำคัญ และบริษัท ใหญ่ในลำดับสูงสุด	-	146
		รวม	<u>44,214</u>	<u>82,505</u>

14 ประเมินการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะ กิจการ
	2565 (พันบาท)	2564
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	<u>13,008</u>	<u>10,593</u>

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทจัดการ โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประเมินการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิตและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565	งบการเงินเฉพาะ กิจการ 2564
	(พันบาท)	
วันที่ 1 มกราคม	10,593	9,813
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน		
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	987	1,062
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	287	187
รวม	1,274	1,249
รับรู้ในกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
- ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	496	-
- ข้อสมมติทางการเงิน	(1,016)	(1,260)
- การปรับปรุงจากประสบการณ์	1,661	1,331
	1,141	71
ผลประโยชน์จ่าย	-	(540)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	13,008	10,593

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อสมมติในการประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	งบการเงินรวมและ	งบการเงินเฉพาะ
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	กิจการ
	2565	2564
	(ร้อยละ)	
อัตราคิดลด	3.44 - 3.45	2.70 - 2.79
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	5.00	5.00
อัตรการหมุนเวียนของพนักงาน	5.73 - 28.65	5.73 - 28.65

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรารมณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมณะ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาชั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เป็น 16 - 17 ปี (2564: 16 - 17 ปี)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้ อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่ มีผลกระทบต่อจำนวนหนี้สินผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้

ผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)	งบการเงินรวมและ	งบการเงินเฉพาะ
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	กิจการ
	ข้อสมมติเปลี่ยนแปลง	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565		
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(1,306)	1,561
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	1,480	(1,265)
อัตรการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)	(1,722)	2,236

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ผลกระทบต่อภาวะผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ข้อสมมติเปลี่ยนแปลง	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	(พันบาท)	
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(1,139)	1,363
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	1,292	(1,104)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 20)	(1,547)	2,062

15 ทุนเรือนหุ้น

มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท)	2565		2564		
	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	
	(พันหุ้น / พันบาท)				
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	455,000	227,500	426,000	213,000
- ลดหุ้น	0.5	-	-	(86,000)	(43,000)
- ออกหุ้นใหม่	0.5	227,500	113,750	115,000	57,500
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	<u>682,500</u>	<u>341,250</u>	<u>455,000</u>	<u>227,500</u>
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	455,000	227,500	340,000	170,000
- ออกหุ้นใหม่	0.5	-	-	115,000	57,500
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
- หุ้นสามัญ	0.5	<u>455,000</u>	<u>227,500</u>	<u>455,000</u>	<u>227,500</u>

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริษัท

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสที (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกับทุนเรือนหุ้น ดังนี้

การออกและการจัดสรรหุ้นสามัญ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 227.5 ล้านบาท (แบ่งเป็น 455.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) เป็น 341.3 ล้านบาท (แบ่งเป็น 682.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 227.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท รวมเป็นเงิน 113.8 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565

ในวันเดียวกันผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 227.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (JP-W1 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น JSP-W1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565) จำนวน 227.5 ล้านหน่วย ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกับทุนเรือนหุ้น ดังนี้

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ในเดือนตุลาคม 2564 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 115.0 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.0 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 0.5 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 6.5 บาท) บริษัทได้รับเงินจากการขายหุ้นสามัญดังกล่าวจำนวน 805.0 ล้านบาท โดยบริษัทดำเนินการจดทะเบียนรับชำระค่าหุ้นกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 และหุ้นของบริษัทเริ่มการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวสุทธิจากภาษีเงินได้จำนวน 36.1 ล้านบาท บริษัทรับรู้ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสุทธิจำนวน 711.4 ล้านบาท

การเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

ในเดือนตุลาคม 2564 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1.25 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท) ในราคาหุ้นละ 7.0 บาท โดยถือเป็นราคายุติธรรมของหุ้นที่ประมาณ ได้อย่างน่าเชื่อถือ ซึ่งอ้างอิงตามราคาของหุ้นที่บริษัทได้ออกจำหน่ายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก การเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การลดหุ้นสามัญ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 43.0 ล้านบาท (แบ่งเป็น 86.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) โดยตัดหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้รับชำระของบริษัท บริษัทดำเนินการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

การออกหุ้นสามัญ

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 57.5 ล้านบาท (แบ่งเป็น 115.0 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก บริษัทดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

16 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (JP-W1 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น JSP-W1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 227.5 ล้านหน่วย ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รายละเอียด
วันที่ให้สิทธิ	31 สิงหาคม 2565
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	2.50 บาท ต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ

ระยะเวลาและสัดส่วนการใช้สิทธิ

รายละเอียด

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมและกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคมซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคม 2566 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 สิงหาคม 2567

17 สำรอง

สำรองประกอบด้วย

การจัดสรรกำไร และ/หรือ กำไรสะสม

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองตามกฎหมายนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างที่เกิดจากรายการภายใต้การควบคุมเดียวกัน

ผลต่างที่เกิดจากรายการภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นการแสดงถึงส่วนเกินระหว่างต้นทุนที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของกิจการหรือธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ณ วันที่ได้มา ซึ่งจะไม่จำหน่ายและจะคงอยู่จนกว่าธุรกิจจะถูกขายหรือจำหน่ายออกไป

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

18 ส่วนงานดำเนินงานและการจำหน่ายรายได้

ผู้บริหารพิจารณาว่าบริษัทมี 2 ส่วนงานที่รายงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้ผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของบริษัท โดยสรุปมีดังนี้

ส่วนงานที่รายงาน 1 การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราหือของลูกค้า (OEM)

ส่วนงานที่รายงาน 2 การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราหือของบริษัท (Own brands)

ส่วนงานอื่นรวมถึงรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ซึ่งไม่มีส่วนงานใดที่เข้าเกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อกำหนดส่วนงานที่รายงานในปี 2565 หรือ 2564

ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรจากการดำเนินงานของส่วนงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรจากการดำเนินงานในการวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

รายได้หลักของบริษัทได้มาจากรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า และรับรู้รายได้ ณ เวลาหนึ่ง

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม			รวม
	ส่วนงานที่รายงาน 1	ส่วนงานที่รายงาน 2	ส่วนงานอื่น	
	2565	2565	2565	2565
		(พันบาท)		
รายได้จากการขายสินค้า	249,379	168,914	10,165	428,458
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	<u>28,392</u>	<u>21,331</u>	<u>(371)</u>	<u>49,352</u>
รายได้ที่ปันส่วนไม่ได้				8,307
ค่าใช้จ่ายที่ปันส่วนไม่ได้				(72,403)
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9				608
ต้นทุนทางการเงิน				(7,302)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้				<u>(21,438)</u>

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ส่วนงานที่รายงาน 1		ส่วนงานที่รายงาน 2		ส่วนงานอื่น		รวม	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564	2565	2564
	(พันบาท)							
รายได้จากการขายสินค้า	249,379	274,197	168,914	139,953	10,165	8,192	428,458	422,342
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน	<u>28,392</u>	<u>54,171</u>	<u>21,331</u>	<u>43,330</u>	<u>(371)</u>	<u>456</u>	<u>49,352</u>	<u>97,957</u>
รายได้ที่ปันส่วนไม่ได้							8,476	6,785
ค่าใช้จ่ายที่ปันส่วนไม่ได้							(71,156)	(56,444)
กลับรายการ (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9							608	(467)
ต้นทุนทางการเงิน							(7,302)	(10,401)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้							<u>(20,022)</u>	<u>37,430</u>

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ส่วนงานภูมิศาสตร์

บริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น และไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระสำคัญ

ลูกค้านำใหญ่

รายได้จากลูกค้าหลัก 2 รายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นเงินจำนวน 125.5 ล้านบาทและ 119.5 ล้านบาท ตามลำดับ (2564: รายได้จากลูกค้าหลัก 2 รายของบริษัท เป็นเงินจำนวน 105.2 ล้านบาท 83.2 ล้านบาท ตามลำดับ)

ยอดคงเหลือของสัญญา

ตารางต่อไปนี้นำข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้และหนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565	งบการเงินเฉพาะ กิจการ 2564
	(พันบาท)	
ลูกหนี้การค้า	75,191	35,073
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(3,543)	(4,162)
สุทธิ	71,648	30,911
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา		
- เงินมัดจำรับคำสั่งซื้อ	28,463	29,518
- เงินรับล่วงหน้าระยะยาว	8,270	1,292

เงินมัดจำรับคำสั่งซื้อและเงินรับล่วงหน้าระยะยาวส่วนใหญ่เกิดจากการขายสินค้าที่ผลิตซึ่งบริษัทจะรับรู้เป็นรายได้จากการขาย ณ วันที่มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า โดยหนี้สินที่เกิดจากสัญญาของกลุ่มบริษัทและบริษัทจำนวน 8.3 ล้านบาท (2564: หนี้สินที่เกิดจากสัญญาของบริษัทจำนวน 1.3 ล้านบาท) มีกำหนดส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันที่รายงาน

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา

ค่านายหน้าที่ย้ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาระยะยาวเป็นต้นทุนส่วนเพิ่มในการได้มาซึ่งสัญญา ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงรับรู้ต้นทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ายอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของการรับรู้รายได้

กลุ่มบริษัทและบริษัทไม่มีการตัดจำหน่ายต้นทุนของสัญญาระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (2564: บริษัทตัดจำหน่ายต้นทุนของสัญญาจำนวน 0.08 ล้านบาท)

19 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	งบการเงินรวม 2565	งบการเงินเฉพาะกิจการ 2565 2564 (พันบาท)	
รวมอยู่ในต้นทุนขายสินค้า			
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและ			
งานระหว่างทำ	(1,909)	(1,909)	(14,796)
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ใช้ไป	193,603	193,603	194,520
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	51,350	51,350	50,088
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	20,809	20,809	18,719
ต้นทุนสินค้าซื้อมาเพื่อขาย	5,291	5,291	3,851
อื่น ๆ	36,699	36,699	25,591
รวม	305,843	305,843	277,973
รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจำหน่าย			
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	25,251	25,251	19,343
ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย	22,714	22,714	17,524
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	830	830	592
อื่น ๆ	24,468	24,468	8,953
รวม	73,263	73,263	46,412

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2565	2564
		(พันบาท)	
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร			
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน	41,139	40,987	34,018
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	11,841	11,641	5,837
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	4,406	4,200	2,914
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	2,107	2,089	1,584
อื่น ๆ	12,911	12,239	12,091
รวม	72,404	71,156	56,444

ในระหว่างปี 2565 กลุ่มบริษัทและบริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทและบริษัทเป็นจำนวน 1.3 ล้านบาท (2564: บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของบริษัทเป็นจำนวน 1.2 ล้านบาท) ซึ่งแสดงเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

20 ภาษีเงินได้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2565	2564
		(พันบาท)	
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน			
สำหรับปีปัจจุบัน	-	-	-
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับโดยตรงกับส่วนของผู้ถือหุ้น			
จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น			
สามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อประชาชนทั่วไป			
เป็นครั้งแรก	-	-	9,033
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บันทึกค่าไป	-	-	56
	-	-	9,089
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	(3,956)	(3,673)	(1,350)
รวมภาษีเงินได้	(3,956)	(3,673)	7,739

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวม					
	2565					
	ก่อน	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	สุทธิจาก	ก่อน	รายได้ (ค่าใช้จ่าย)	สุทธิจาก
	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้
		(พันบาท)				
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์						
ประกันภัย	(1,141)	228	(913)			
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
	2565			2564		
	รายได้			รายได้		
	ก่อน	(ค่าใช้จ่าย)	สุทธิจาก	ก่อน	(ค่าใช้จ่าย)	สุทธิจาก
	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้	ภาษีเงินได้
			(พันบาท)			
รับรู้ในกำไรขาดทุน						
เบ็ดเสร็จอื่น						
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์						
ประกันภัย	(1,141)	228	(913)	(71)	14	(57)
รับรู้ในส่วนของผู้อถือหุ้น						
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้น	-	-	-	(45,125)	9,025	(36,100)

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การกระทบบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม	
	2565	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้		(21,438)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	(4,288)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		608
ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มทางภาษี		(343)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้ใช้		67
รวม	18	(3,956)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565		2564	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		(20,023)		37,430
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20	(4,005)	20	7,486
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		608		523
ค่าใช้จ่ายที่หักได้เพิ่มทางภาษี		(343)		(326)
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ไม่ได้ใช้		67		-
ภาษีงวดก่อน ๆ ที่บันทึกค่าไป		-		56
รวม	18	(3,673)	21	7,739

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภายใต้การตัดบัญชีที่เกิดขึ้นระหว่างปีมีดังนี้

ณ วันที่	งบการเงินรวม		ณ วันที่	
	บันทึกเป็น			
	รายได้ / (ค่าใช้จ่าย) ใน			
1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	31 ธันวาคม	
2565	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2565	
	(พันบาท)			
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า	3,714	(1,514)	-	2,200
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	832	(123)	-	709
ลูกหนี้อื่น	-	220	-	220
ค่าเพื่อมูลค่าสินค้าลดลง	1,817	1,786	-	3,603
ค่าเพื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน	7,504	(396)	-	7,108
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	510	-	-	510
เจ้าหนี้อื่น	171	77	-	248
รายได้จากการตัดบัญชี	11	(11)	-	-
ค่าใช้จ่ายรอกการตัดบัญชี	-	36	-	36
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	2,119	255	228	2,602
ผลต่างจากการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	1,524	(169)	-	1,355
ยอดขาดทุนยกไป	483	3,041	-	3,524
รวม	18,685	3,202	228	22,115
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ	(1,352)	353	-	(999)
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	(62)	-	(62)
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา	(92)	-	-	(92)
ค่าใช้จ่ายรอกการตัดบัญชี	(13)	13	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,350)	450	-	(900)
รวม	(2,807)	754	-	(2,053)
สุทธิ	15,878	3,956	228	20,062

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	ณ วันที่	งบการเงินเฉพาะกิจการ		ณ วันที่
		บันทึกเป็น		
		รายได้ / (ค่าใช้จ่าย) ใน		
1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	31 ธันวาคม	
2565	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2565	
		(พันบาท)		
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี				
ลูกหนี้การค้า	3,714	(1,514)	-	2,200
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	832	(123)	-	709
ลูกหนี้อื่น	-	220	-	220
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	1,817	1,786	-	3,603
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน	7,504	(396)	-	7,108
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	510	-	-	510
เจ้าหนี้อื่น	171	77	-	248
รายได้รอการตัดบัญชี	11	(11)	-	-
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	-	36	-	36
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	2,119	255	228	2,602
ผลต่างจากการรวมธุรกิจ ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	1,524	(169)	-	1,355
ยอดขาดทุนยกไป	483	2,758	-	3,241
รวม	18,685	2,919	228	21,832
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี				
สินค้าคงเหลือ	(1,352)	353	-	(999)
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	-	(62)	-	(62)
สินทรัพย์ต้นทุนของสัญญา	(92)	-	-	(92)
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี	(13)	13	-	-
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(1,350)	450	-	(900)
รวม	(2,807)	754	-	(2,053)
สุทธิ	15,878	3,673	228	19,779

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	ณ วันที่	งบการเงินเฉพาะกิจการ			ณ วันที่
		บันทึกเป็น			
		รายได้ / (ค่าใช้จ่าย) ใน			
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	ส่วนของ	31 ธันวาคม
	2564	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ผู้ถือหุ้น	2564
			(พันบาท)		
สินทรัพย์ภายใต้การควบคุม					
ลูกหนี้การค้า	1,668	2,046	-	-	3,714
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	739	93	-	-	832
ลูกหนี้อื่น	16	(16)	-	-	-
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	1,425	392	-	-	1,817
ค่าเผื่อขาดทุนจากการซื้อขาย					
ของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่					
สินทรัพย์ทางการเงิน	7,900	(396)	-	-	7,504
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา	607	(97)	-	-	510
เจ้าหนี้อื่น	81	90	-	-	171
รายได้จากการควบคุม	280	(269)	-	-	11
ประมาณการหนี้สินไม่					
หมุนเวียนสำหรับ					
ผลประโยชน์พนักงาน	1,963	142	14	-	2,119
ผลต่างจากการรวมธุรกิจ					
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน	1,906	(382)	-	-	1,524
ยอดขาดทุนยกไป	-	483	-	-	483
รวม	16,585	2,086	14	-	18,685
หนี้สินภายใต้การควบคุม					
สินค้าคงเหลือ	(645)	(707)	-	-	(1,352)
สินทรัพย์ต้นทุนของ					
สัญญา	(108)	16	-	-	(92)
ค่าใช้จ่ายรอการควบคุม	(94)	74	-	7	(13)
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(1,231)	(119)	-	-	(1,350)
รวม	(2,078)	(736)	-	7	(2,807)
สุทธิ	14,507	1,350	14	7	15,878

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

21 กำไรต่อหุ้น

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2565	2564
		(พันบาท/พันหุ้น)	
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐานและปรับลด)	(17,483)	(16,350)	29,691
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว			
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	455,000	455,000	340,000
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่ายเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564	-	-	20,479
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)	455,000	455,000	360,479
ผลกระทบจากการออกสิทธิเลือกซื้อหุ้น	25,143	25,143	-
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด)	480,143	480,143	360,479
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	(0.04)	(0.04)	0.08
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท)	(0.04)	(0.03)	0.08

22 เงินปันผล

เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้ผู้ถือหุ้น มีดังนี้

	วันที่อนุมัติ	กำหนดจ่าย เงินปันผล	อัตราเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	จำนวนเงิน (พันบาท)
ปี 2565				
เงินปันผลประจำปี 2564	5 เมษายน 2565	พฤษภาคม 2565	0.0132	6,006
ปี 2564				
เงินปันผลระหว่างกาลปี 2564	13 สิงหาคม 2564	สิงหาคม 2564	0.0529	18,000
เงินปันผลประจำปี 2563	18 เมษายน 2564	เมษายน 2564	0.0294	10,000

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

23 เครื่องมือทางการเงิน

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม

ตารางดังต่อไปนี้แสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินรวมถึงลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ								
	มูลค่าตามบัญชี					มูลค่ายุติธรรม			
	เครื่องมือที่ใช้ในการ ป้องกันความเสี่ยง	เครื่องมือทางการเงินที่วัด มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน	เครื่องมือทางการเงินที่วัด มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	รวม		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม									
2565									
สินทรัพย์ทางการเงิน									
เงินลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ระยะสั้น	-	209,812	-	209,812	-	209,812	-	-	209,812

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	มูลค่าตามบัญชี				มูลค่ายุติธรรม			
	เครื่องมือที่ใช้ในการ ป้องกันความเสี่ยง	เครื่องมือทางการเงินที่วัด มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรหรือขาดทุน	เครื่องมือทางการเงินที่วัด มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น (พันบาท)	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม								
2564								
สินทรัพย์ทางการเงิน								
เงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้	-	27,000	-	27,000	-	27,000	-	27,000

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ข) นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเสี่ยงพหุของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(ข.1) ความเสี่ยงด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษัท หากลูกค้าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็นลูกค้าของกลุ่มบริษัท

(ข.1.1) ลูกหนี้การค้า

ความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มบริษัทได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงของการผิดนัดชำระซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมและ

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประเทศที่ลูกค้านำเงินธุรกิจอยู่ รายละเอียดการกระจุกตัวของรายได้เปิดเผยในหมายเหตุ
ข้อ 18

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำหนดนโยบายด้านเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ
ของลูกค้ารายใหม่แต่ละรายก่อนที่กลุ่มบริษัทจะเสนอระยะเวลาและเงื่อนไขทางการค้า
กลุ่มบริษัทจะทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือภายนอก (ถ้ามี) งบการเงิน ข้อมูลของสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ข้อมูลอุตสาหกรรมและหนังสือรับรองฐานะทางการเงินของ
ธนาคารสำหรับบางกรณี วงเงินยอขายจะกำหนดไว้สำหรับลูกค้าแต่ละรายและจะ
ทบทวนเป็นรายปี ยอขายที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

กลุ่มบริษัทจำกัดฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้านี้การค้าด้วยการกำหนด
ระยะเวลาการจ่ายชำระสูงสุดที่ 120 วัน และมีการติดตามยอดค้างของลูกค้านี้การค้าอย่าง
สม่ำเสมอ กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้ง
สำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุนี้คงค้าง
นับจากวันที่ถึงกำหนดชำระสำหรับลูกค้านี้แต่ละราย และสะท้อนผลแตกต่างระหว่าง
สถานะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมา สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทมี
ต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกค้านี้ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้านี้การค้าเปิดเผย
ในหมายเหตุข้อ 6

(ข.1.2) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และอนุพันธ์

ความเสี่ยงด้านเครดิตของบริษัทที่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำกัด
เนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามีความเสี่ยง
ด้านเครดิตต่ำ

(ข.2) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทกำกับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และลดผลกระทบจากความผันผวนในกระแสเงินสด

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ตารางต่อไปนี้แสดงระยะเวลาการครบกำหนดคงเหลือตามสัญญาของหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่รายงาน โดยแสดงจำนวนขั้นต้นซึ่งไม่ได้คิดลด รวมดอกเบี้ยตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี	งบการเงินรวม				รวม
		ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	กระแสเงินสดตามสัญญา			
			มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม	
2565						
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์						
เจ้าหนี้การค้า	46,161	46,161	-	-	-	46,161
เจ้าหนี้อื่น	24,375	24,375	-	-	-	24,375
หนี้สินตามสัญญาเช่า	115,880	11,475	41,911	110,784		164,170
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	44,214	8,914	34,290	9,328		52,532
	230,630	90,925	76,201	120,112		287,238

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
		ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	กระแสเงินสดตามสัญญา			
			มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	รวม	
2565						
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์						
เจ้าหนี้การค้า	46,161	46,161	-	-	-	46,161
เจ้าหนี้อื่น	23,404	23,404	-	-	-	23,404
หนี้สินตามสัญญาเช่า	115,880	11,475	41,911	110,784		164,170
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	44,214	8,914	34,290	9,328		52,532
	229,659	89,954	76,201	120,112		286,267

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าตามบัญชี	กระแสเงินสดตามสัญญา			รวม
		ภายใน 1 ปีหรือน้อยกว่า	มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	มากกว่า 5 ปี	
2564					
หนี้สินทางการเงินที่ไม่ใช่อนุพันธ์					
เจ้าหนี้การค้า	40,272	40,272	-	-	40,272
เจ้าหนี้อื่น	29,088	29,088	-	-	29,088
หนี้สินตามสัญญาเช่า	100,944	7,271	27,843	116,573	151,687
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	82,505	16,270	70,391	9,216	95,877
	252,809	92,901	98,234	125,789	316,924

(ข.3) ความเสี่ยงด้านตลาด

กลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงที่มูลค่ายุติธรรมหรือกระแสเงินสดในอนาคตของเครื่องมือทางการเงินจะมีความผันผวนอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ความเสี่ยงด้านตลาดมีดังนี้

(ข.3.1) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทไม่มีการซื้อและการขายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสาระสำคัญ

(ข.3.2) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (ดูหมายเหตุข้อ 13)

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	งบการเงินเฉพาะ กิจการ
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม	2565	2564
	(พันบาท)	
เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่		
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,346	2,156
เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร		
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	42,868	80,349

24 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้ และตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

25 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2565	2564
		(พันบาท)	
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน			
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	34,019	32,264	14,236
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	229	229	1,173
รวม	34,248	32,493	15,409
ภาระผูกพันอื่น ๆ			
หนังสือค้ำประกันจากธนาคาร	2,831	2,831	1,830

บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งออกให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อการใช้ไฟฟ้าจำนวน 1.8 ล้านบาท ออกให้แก่การไฟฟ้านครหลวงเพื่อการใช้ไฟฟ้าจำนวน 0.6 ล้านบาท ออกให้ กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมจำนวน 0.4 ล้านบาท และออกให้มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์) จำนวน 0.1 ล้านบาท (2564: บริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ สถาบันการเงินแห่งหนึ่งออกให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวน 0.8 ล้านบาท ออกให้แก่การ ไฟฟ้านครหลวงเพื่อการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวน 0.6 ล้านบาท และออกให้กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมเป็นจำนวน 0.4 ล้านบาท)

26 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 บริษัทถูกฟ้องร้องในคดีที่เกี่ยวกับละเมิดใช้สิทธิเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริต โดยมี ทุนทรัพย์ที่ถูกฟ้องร้องเป็นจำนวน 50.0 ล้านบาท เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศได้อ่านคำพิพากษายกฟ้อง ต่อมา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ ชำนาญพิเศษ ซึ่งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ศาลอุทธรณ์ชำนาญพิเศษได้อ่านคำพิพากษายกฟ้อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 โจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ศาลฎีกา ถึง วันที่ 16 มีนาคม 2566 ซึ่งศาลรับคำร้องดังกล่าว ในชั้นตอนนี้ไม่อาจจะระบุได้ว่าจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือไม่ ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้หนี้สินจากกรณีดังกล่าว เนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทไม่ได้รับการ ละเมิดการกระทำดังกล่าว

27 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้บริษัทเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นไม่เกิน 156.0 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.0 ของทุนจดทะเบียน ชำระแล้ว เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 250.0 ล้านบาท จากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวต้อง ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 กรรมการมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย โดยมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 250.0 ล้านบาท โดยบริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียน บริษัทย่อยดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อ ดำเนินการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และจะดำเนินการจดทะเบียน จัดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2566